

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của
Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thực hiện Kết luận số 138/KL-DHTCM ngày 26/01/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về khuyến khích hình thành nhóm nghiên cứu mạnh;

Căn cứ Chiến lược phát triển Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số: 2294/QĐ-DHTCM ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng về việc chỉnh sửa, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Tài chính - Marketing 2013-2020 và định hướng 2030;

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Trường để triển khai các hợp đồng hợp tác về khoa học công nghệ (KHCN) đã ký kết với các đối tác; đồng thời đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường phát triển vững chắc, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ, giảng viên thuộc Trường, đặc biệt là đẩy mạnh việc chuyển giao sản phẩm KHCN có giá trị thực tiễn đến các đơn vị, địa phương,

Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên cơ hữu của Trường có khả năng, sở trường và kinh nghiệm trong NCKH đăng ký tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của Trường thuộc các lĩnh vực nghiên cứu:

Nhóm 1: Nghiên cứu về khoa học cơ bản.

Nhóm 2: Nghiên cứu về tài chính.

Nhóm 3: Nghiên cứu về kế toán.

Nhóm 4: Nghiên cứu về quản trị.

Nhóm 5: Nghiên cứu các nội dung khác.

Khi tham gia nhóm nghiên cứu mạnh, các giảng viên được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Quy chế tạm thời về hoạt động của nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/6/2021

Thông tin đăng ký và gửi về:

(1) Phòng Quản lý khoa học, Phòng A208, cơ sở 778 Nguyễn Kiệm,

Phòng 4, Quận Phú Nhuận. Email: phongqlkh@ufm.edu.vn

(2) Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Phòng A308, cơ sở 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận. Email: viennghiencuu@ufm.edu.vn

Đây là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của Trường, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thông báo đến toàn thể giảng viên được biết và khẩn trương đăng ký tham gia nhóm nghiên cứu theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Lưu: VT, Viện NKTUD, QLKH.



TS. Hoàng Đức Long

